

รายละเอียดเกี่ยวกับเงินที่จะจ่าย กำหนดเวลาที่จะจ่าย และวิธีการเบิกจ่าย

อัตราค่าใช้จ่ายในการศึกษาแบบเหมาจ่าย สำหรับนักเรียนทุนรัฐบาล ก.พ. ระดับปริญญาโท (หลักสูตร 9 เดือน ถึง 1 ปี)

ศึกษา ณ สหราชอาณาจักร ตั้งแต่ปีการศึกษา 2567/2568 (2024/2025) เป็นต้นไป

1. เบิกจ่ายโดยกลุ่มงานคลัง

1.1 ค่าใช้จ่ายก่อนเดินทาง จำนวน 220,000 บาท ได้แก่ ค่าใช้จ่ายเตรียมตัวก่อนเดินทาง ค่าคอมพิวเตอร์ ค่าสอบและส่งผลทดสอบ IELTS/TOFEL/SAT/ACT ค่าสอบและส่งผลสอบ GMAT/GRE ค่าสมัครสถานศึกษา ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการขอวีซ่า ค่าตัวโดยสารเครื่องบินในการเดินทางไปศึกษา ค่าตรวจร่างกายและอนามัย ค่าเครื่องแต่งกาย ค่าประกันการเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าระวางขนส่งสิ่งของ และค่าใช้จ่ายส่วนตัว ฯลฯ เป็นต้น

งวดที่ 1 อัตราเงินบาท จำนวน 100,000 บาท หลังจากลงนามสัญญาเงินทุนและพร้อมที่จะเดินทางไปศึกษา

นักเรียนทุนแจ้ง ศกศ. ว่าพร้อมที่จะเดินทางไปศึกษา โดยนักเรียนทุนจะต้องมีเอกสารพร้อมสำหรับการเดินทางไปศึกษา เช่น หนังสือตอบรับให้เข้าศึกษาแบบไม่มีเงื่อนไขจากสถานศึกษาในสหราชอาณาจักร (หลักสูตร 9 เดือน ถึง 1 ปี) เพื่อ ศกศ. พิจารณอนุมัติหลักสูตรการศึกษา พร้อมทั้งแจ้งกลุ่มงานคลังเพื่อขอเบิกค่าใช้จ่ายก่อนเดินทางงวดที่ 1 ให้กับนักเรียนทุน

งวดที่ 2 อัตราเงินบาท จำนวน 120,000 บาท เมื่อนักเรียนทุนได้รับวีซ่าเรียบร้อยแล้ว และมีตั๋วเครื่องบินพร้อมเดินทางไปศึกษา

นักเรียนทุนแจ้งกำหนดการเดินทางให้ ศกศ. เพื่อดำเนินการอนุมัติให้นักเรียนทุนเดินทางไปศึกษาตามหลักสูตรที่กำหนดตามกำหนดเวลาเดินทางในตั๋วโดยสารเครื่องบินเพื่อเดินทางไปศึกษา พร้อมทั้งแจ้งกลุ่มงานคลังเพื่อขอเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายก่อนเดินทางงวดที่ 2 ให้กับนักเรียนทุน

1.2 ค่าใช้จ่ายระหว่างศึกษาในต่างประเทศ ร้อยละ 25 ของอัตราเงินปอนด์ (3 เดือน) เบิกจ่ายพร้อมอัตราเงินบาทงวดที่ 2

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายระหว่างศึกษาช่วงแรกของการเดินทางไปศึกษาเดือนตุลาคม - ธันวาคม ได้แก่ ค่าใช้จ่ายประจำเดือน (ค่าอาหาร ค่าที่พัก และค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ) ค่าหนังสือและอุปกรณ์การศึกษา และค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าพาหนะเดินทางระหว่างเมือง ค่าที่พักกรณีเข้าร่วมกิจกรรมของ สนร. ค่าใช้จ่ายกิจกรรม Field Trip ค่าใช้จ่ายกิจกรรมการพัฒนาเสริมสร้างประสบการณ์ ค่าใช้จ่ายในการประชุมทางวิชาการ เพื่อนำเสนอผลงาน/สัมมนาทางวิชาการ ฯลฯ เป็นต้น

อัตราในกรุงลอนดอน จำนวน 22,200 ปอนด์ต่อปี หรือเท่ากับ 1,850 ปอนด์ต่อเดือน

อัตรานอกกรุงลอนดอน จำนวน 19,500 ปอนด์ต่อปี หรือเท่ากับ 1,625 ปอนด์ต่อเดือน

2. เบิกจ่ายโดย สนร. อังกฤษ ส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 75 ของอัตราเงินปอนด์ เป็นค่าใช้จ่ายดังนี้

2.1 ค่าใช้จ่ายระหว่างศึกษา ได้แก่ ค่าใช้จ่ายประจำเดือน (ค่าอาหาร ค่าที่พัก และค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ) ค่าหนังสือและอุปกรณ์การศึกษา และค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าพาหนะเดินทางระหว่างเมือง ค่าที่พักกรณีเข้าร่วมกิจกรรมของ สนร. ค่าใช้จ่ายกิจกรรม File Trip ค่าใช้จ่ายกิจกรรมการพัฒนาเสริมสร้างประสบการณ์ ค่าใช้จ่ายในการประชุมทางวิชาการเพื่อนำเสนอผลงาน/สัมมนาทางวิชาการ ฯลฯ เป็นต้น

2.2 ค่าใช้จ่ายหลังสำเร็จการศึกษา ได้แก่ ค่าระวางขนส่งสิ่งของกลับประเทศไทย และค่าตัวโดยสารเครื่องบินกลับประเทศไทย

โดยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในต่างประเทศให้อยู่ในดุลยพินิจของ สนร. อังกฤษ ในการบริหารจัดการการศึกษา และการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายให้กับนักเรียนทุน เพื่อเป็นกลไกในการติดตามผลการศึกษา การรายงานความก้าวหน้าการศึกษา พร้อมแผนการศึกษา แบ่งจ่ายเป็น 2 งวด ดังนี้

งวดที่ 3 ร้อยละ 50 ของอัตราเงินปอนด์ (6 เดือน) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการศึกษาเดือนมกราคม - มิถุนายน

งวดที่ 4 ร้อยละ 25 ของอัตราเงินปอนด์ (3 เดือน) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการศึกษาเดือนกรกฎาคม - กันยายน

หมายเหตุ : (1) เงินมัดจำสถานศึกษา ค่าเล่าเรียน/ค่าธรรมเนียมการศึกษา เบิกจ่ายตามที่สถานศึกษาเรียกเก็บ (ตามที่จ่ายจริง) โดยกลุ่มงานคลัง หรือ สนร. อังกฤษ

(2) อัตราค่าใช้จ่ายแบบเหมาจ่ายดังกล่าว **ไม่รวมถึง**ผู้ได้รับทุนที่อยู่ระหว่างศึกษาในสถาบันการศึกษา ณ ต่างประเทศ

(3) นักเรียนได้รับค่าใช้จ่ายในการศึกษาแบบเหมาจ่ายแล้ว จะไม่สามารถเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมได้อีก